



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 514/2553

16 กันยายน 2553

เกษตรฯเปิดงานของดีชายแดนใต้ สานต่อนโยบายของรัฐบาลพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้เกษตรกรชายแดนใต้ให้ดียิ่งขึ้น

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยแพร่ระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ของดีชายแดนใต้ ครั้งที่ 3” ณ ศูนย์การค้าพิวเจอร์พาร์ค รังสิต ว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อชต.) ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายเพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่เริ่มดำเนินการในปีแรกตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาอาชีพ แม้ว่าจังหวัดชายแดนใต้จะมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาอยู่มาก แต่สถานการณ์ความไม่สงบที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นข้อจำกัดที่สำคัญของการพัฒนา เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อความดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก รวมถึงการยกระดับรายได้ให้มีการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ความสำคัญลำดับแรกกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน การฟื้นฟูเศรษฐกิจการลงทุน โดยมีกลไกการบริหารจัดการที่สำคัญ คือ การที่รัฐบาลได้แต่งตั้ง คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการกำหนดนโยบายการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ พร้อมทั้งจัดระบบบริหารจัดการในทุก มิติให้เป็นเอกภาพ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการประสานการปฏิบัติงาน และเร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน ซึ่งในปีที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้สูงถึง 18,000 กว่าล้านบาท โดยมีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่ง คือ การยกระดับรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยจาก 64,000 บาท/ปี ในปัจจุบันเป็นไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี ในปี 2555

จากโครงการที่รัฐบาลเข้าไปสนับสนุนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตั้งแต่ปี 2552 ต่อเนื่องปี 2553 ได้เริ่มปรากฏผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ผลผลิตที่เริ่มทยอยออกมาจำเป็นต้องมีช่องทางตลาดรองรับผลผลิต การจัดงานของดีชายแดนใต้ในครั้งนี้นอกจากเป็นการเผยแพร่ผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเป็นโอกาสให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ ได้มีโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากการที่เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนจากทางราชการให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปสู่การพัฒนาทางการตลาดอย่างถาวรในอนาคตต่อไป

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้มีการจัดขึ้นภายในเดือนกันยายนของทุกปี ในปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผลได้ และสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้บริโภค ส่งเสริมด้านการตลาด และหาช่องทางจำหน่าย และกระจายสินค้า โดยให้มีการพบปะระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ รวมทั้งมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีผลดีต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ใน 3 ประการ คือ 1. พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรู้ถึงความห่วงใย และความจริงจังของรัฐบาลในการเข้าไปดูแล และแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 2. การพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและมีราคาที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ ที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 3. เปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคอื่น ได้มีโอกาสช่วยสนับสนุนสินค้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง

สำหรับดำเนินงานในปี 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,502.77 ล้านบาท โดยบูรณาการของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเร่งส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจความเป็นอยู่ ของประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของประชาชน โครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาอาชีพหลักในพื้นที่ ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ทั้งในเชิงพาณิชย์ และรายย่อย การทำการประมง รวมถึงการพัฒนาระบบการผลิตและคุณภาพของผลไม้ภาคใต้ เช่น ลองกอง แต่จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถนำผลผลิตออกมาขายได้ รวมทั้งพ่อค้าคนกลางก็ไม่กล้าเข้าไปรับซื้อผลผลิต ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากเน้นการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตแล้ว ยังดำเนินการในเรื่องการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดและการบริโภค

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1. นิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2555 และผลงานดีเด่นของหน่วยงานในการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การส่งเสริมการทำนาปลูกข้าว การทำสวนยางพารา ทำสวนปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงสัตว์ การทำการประมง และการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน 2. การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ นำสินค้าเด่นของจังหวัดทั้งผลผลิต ผลิตภัณฑ์สด ผลิตภัณฑ์แปรรูป ประมง ปศุสัตว์ และผลไม้มาจำหน่าย จำนวน 96 บูท 3. การประกวด สาहित การแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การประกวดลองกอง ดังแข และสะตอ ข้าว การสาธิตลีลาซำซึก การทำบุหงาบุคะ การทำผ้าบาติก และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้